



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 11

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## "สุรยุทธ์"ชี้เด็กไทยเสี่ยงหมดอนาคต เสพโลกาภิวัตน์เกิน-ขาดคุณธรรม

นายกฯแสดงความกังวลเด็กไทยเดินตามกระแสโลกาภิวัตน์จนหลงและสับสนเสี่ยงต่ออนาคต ส่งผลให้ระบบครอบครัวล่มสลาย ผุดแผนการศึกษาปี"50 เน้นคุณธรรม จริยธรรม ดึงเรียนภาษาอังกฤษไม่เสียหาย แต่อย่าให้มากเกินไป

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการประชุมเพื่อแถลงสภาวะการณ์ และเยาวชนปี 2548-2549 และมอบรางวัล Child Watch Awards แก่จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านเยาวชน รวมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ยุทธศาสตร์เด็กและสังคมในยุค โลกาภิวัตน์" ตอนหนึ่งว่า เด็กและเยาวชนคือหัวใจในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งในระยะยาว อย่างไรก็ตาม อยากฝากว่า ชื่อ Child Watch ตนอยากเสนอให้ใช้ภาษาไทยจะดีกว่าใช้ที่เคยใช้ คือ สภาวะการณ์ เด็ก หรือสภาพเด็ก เข้าใจว่าการเลือกใช้ภาษาอังกฤษก็เพื่อการประสานกับต่างประเทศ แต่ก็ขึ้นกับ ผู้เกี่ยวข้องว่าจะรับไปพิจารณาอย่างไร ที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยต่อไป เพื่อเป็นคำที่ง่ายขึ้น การใช้ ภาษาไทยน่าจะสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีหลักการให้พื้นที่ตัวเอง ยืนบนฐานตัวเองอย่าง พอเพียง มีเหตุมีผล จริงๆ แล้วการใช้ภาษาต่างประเทศก็ไม่เสียหาย แต่ถ้าใช้ภาษาต่างประเทศมากเกินไป ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนัก คิดว่าถ้าพร้อมหรือช่วยกันรักษาศิลปะ วัฒนธรรมความเป็นไทยไว้ เรา จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถบริหารจัดการได้

พล.อ.สุรยุทธ์กล่าวว่า การบริหารจัดการคือการเอาคนเก่งมาบริหารประเทศและท้องถิ่น ถ้าเด็กวันนี้ไม่มี อนาคตที่ดีต่อบ้านเมือง เราก็ตกอยู่ในสภาวะการณ์ที่เสี่ยงในอนาคต กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทำให้เยาวชนมี พื้นที่ความเสี่ยงของการใช้ชีวิตมากขึ้น ทำให้ระบบคุ้มกันครอบครัวถูกทำลายมากขึ้น นอกจากนี้ สื่อยังมี อิทธิพลสูงมากต่อการรับรู้ของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการโฆษณา เพราะอาจเน้นสู่เป้าเชิงธุรกิจมากเกินไป ปัจจุบันเรามีสื่อที่สร้างสรรค์สื่อคุณภาพที่ยังจำกัด อีกทั้งระบบการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ยังแตกต่างกันมาก การขายสื่อคุณภาพได้แสดงว่า เด็กปัจจุบันอยู่ในภาวะแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์นัก แล้ว

อนาคตประเทศจะเป็นอย่างไร

"ต่อไปรัฐบาลจะเป็นผู้ลงแรงลงเข็มทางสังคม ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมต่อไป แผนการศึกษาในปี 2550 เราจะเน้นคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ เราจะมองคุณธรรมจริยธรรมมาก่อนที่จะปรับด้านอื่น เด็กจะได้รับการศึกษาที่ดี ได้เรียนรู้เต็มรูปแบบทั้งกาย-ใจ มีสำนึกที่ดีต่อสังคม เราจะสร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม จึงอยากขอความร่วมมือสื่อให้ช่วยกันลดสื่อที่เป็นอบายมุขสำหรับเด็ก ให้เรื่องนี้เป็นเสาเข็มและฐานรากต่อไป รัฐบาลพร้อมทำให้สังคมและท้องถิ่นยืนได้ภายใต้หลักพอเพียง ทั้งเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดใหญ่ๆที่กำลังเดินตามทางเศรษฐกิจ จะต้องทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา และยุทธศาสตร์ทางสังคม การจัดระเบียบการพัฒนามากขึ้น การลงทุนทางสังคมจะมากขึ้น และมีการตั้งองค์กรเพื่อการพัฒนามากขึ้น" นายชุกกล่าว

หน้า 11